
sþ. 770. Fyrirspurn [452. mál]
til landbúnaðarráðherra um framleiðslukvóta í landbúnaði.

Frá Kristínu Halldórsdóttur.

1. Hver hefur verið heildaraukning framleiðslukvóta á landinu síðan búmarkið tók gildi
árið 1980, og hvernig skiptist aukningin á milli svæða?

2. Á hvaða forsendum var þessi aukning leyfð, með hliðsjón af því að tilgangur
kvótakerfisins er að vinna gegn offramleiðslu?

3. Hversu miklum viðbótarkvóta hefur verið úthlutað, síðan búmarkið tók gildi, til lögbýla
sem höfðu áunnið sér framleiðslukvóta á viðmiðunarárunum 1976, 1977 og 1978:
a. til mjólkurframleiðslu,
b. til framleiðslu sauðfjárafurða,
c. til nautakjötsframleiðslu?

4. Hversu stórum framleiðslukvóta hefur verið úthlutað, síðan búmarkið tók gildi árið
1980, til lögbýla sem enga framleiðslu höfðu á viðmiðunarárunum 1976, 1977 og
1978:
a. til mjólkurframleiðslu,
b. til framleiðslu sauðfjárafurða,
c. til nautakjötsframleiðslu?

5. Hvernig skiptist eignarhald þessara jarða (sbr. 3. og 4. lið) milli ríkis (kirkju),
sveitarfélaga og einstaklinga?

6. Hafi verið úthlutað viðbótarkvóta til ríkisbúa utan þeirra framleiðsluréttinda, sem
sköpuðust á árunum 1976---78, hversu stór hluti af heildaraukningunni kom þá í
hlut ríkisbúa:
a. til mjólkurframleiðslu,
b. til framleiðslu sauðfjárafurða,
e. til nautakjötsframleiðslu?

Skriflegt svar óskast.


